

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>ความปลอดภัยบนท้องถนน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ปี 2558 ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการสูญเสีย บาดเจ็บจากการจราจรสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย สธ.จึงเร่งสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางร่วมกันเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร เป้าหมายระยะสั้น คือ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้น้อยกว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา และระยะยาว ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรของคนไทยลงให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2563 โดยดำเนินการเชิงรุก กำหนดให้ สธ. เป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน เน้นการป้องกัน 3 พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิต คือดื่มไม่ขับ ไม่ขับเร็ว และสวมหมวกกันน็อก-คาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น</p>
ไทยรัฐ	<p>ความร่วมมือสาธารณสุขไทย-กัมพูชา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ไทยและกัมพูชาได้เห็นชอบที่จะร่วมมือกันจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินงานใน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การจัดตั้งโรคมลาเรีย 2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข 3.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 4.การพัฒนาระบบส่งต่อ และ 5.การจัดตั้งโรงพยาบาลเมืองพี่เมืองน้อง โดยจะมีการหารือร่วมกันในระดับเจ้าหน้าที่ของไทยและกัมพูชา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 3 ปี ประมาณปลายเดือน มี.ค.-เม.ย. 59 ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อไป</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง	<p>พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.มีนโยบายพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หาย ให้ได้รับการดูแลจากบุคลากรแพทย์กระทั่งวาระสุดท้าย ตั้งแต่โรงพยาบาลถึงบ้าน โดยพัฒนายกระดับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้ครอบคลุมใน 11 กลุ่มโรค อาทิ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ</p>
สยามรัฐ มติชน	<p>มะเร็งรังไข่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. ชี้แจงว่า ทัลค์หรือทัลคัม เป็นส่วนผสมหลักในแป้งฝุ่นโรยตัวอนุญาตให้ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้ ยังไม่มีผลศึกษาที่สรุปชัดเจนว่าก่อมะเร็งจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าโรยในปริมาณมาก หากสูดดมเข้าไปเป็นเวลานาน จะสะสมเป็นก้อนในปอด เกิดโรคทางเดินหายใจได้ จึงไม่ควรโรยแป้งที่ตัวโดยตรง สตรีไม่ควรโรยแป้งบริเวณจุดซ่อนเร้น ซึ่ง ออย.ได้เฝ้าระวังความปลอดภัยของแป้งฝุ่นโรยตัวอย่างใกล้ชิด ยังไม่พบแร่ใยหินที่เป็นสารก่อมะเร็งปนเปื้อนในทัลค์</p> <p>-เสนอบทความ 'ภัยเงียบ' ผู้หญิงอย่าชะล่าใจ 'มะเร็งรังไข่' เกิดจาก 'แป้ง' จริงหรือ? ว่า ทำเอาผู้หญิงตกใจกันเป็นแถว เมื่อมีข่าว "มะเร็งรังไข่" ออกมาถึง 2 ข่าวในเวลาไล่เลี่ยกัน เริ่มที่ข่าว "นางเอกสาวสวย" พิม-พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร ที่ออกมาเปิดเผยว่า พบว่ามีก้อนเนื้อซึ่งมีเซลล์มะเร็งที่รังไข่เมื่อช่วงเดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้ว</p> <p>และสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า คณะลูกขุนประจำรัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา ได้พิพากษาให้บริษัทผู้ผลิตแป้งเด็กยี่ห้อดังรายหนึ่ง จ่ายค่าเสียหาย 72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท ให้กับครอบครัวของนาง แจ็คเกอร์น ฟอกซ์ ที่เสียชีวิตด้วย "โรคมะเร็งรังไข่" หลังเธอใช้แป้งฝุ่นทาบริเวณอวัยวะเพศมานานหลายปี</p> <p>นพ.ณัฐวุฒิ กันทถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งนรีเวชประจำโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เปิดเผยถึงสถานการณ์มะเร็งรังไข่ในประเทศไทย ว่า พบเป็นอันดับ 3 ของมะเร็งสตรีไทย โดยอันดับแรกยังคงเป็นมะเร็งเต้านม 2.มะเร็งปากมดลูก 3.มะเร็งรังไข่ 4.มะเร็งมดลูก ซึ่งสาเหตุจริงๆ ของการเกิดมะเร็งรังไข่ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ปัจจัยเสี่ยงคือ 1.อายุ คนที่มีอายุมากขึ้นจะพบมากขึ้น โดยเฉพาะอายุ 50 ปีขึ้นไป 2.มีเยื่อที่ผิดปกติบางอย่าง 3.เรื่องอาหารการกิน คนที่กินไขมันสูงๆ และสูบบุหรี่ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง และ 4.การใช้แป้งฝุ่น</p> <p>เมื่อถึงประเด็น "แป้งฝุ่น" นพ.ณัฐวุฒิ บอกว่า แป้งฝุ่นมีสารที่เรียกว่าทัลค์ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่สำคัญในแป้ง รวมถึงเครื่องสำอางบางชนิด ซึ่งหลักฐานทางการแพทย์ "ยังไม่ระบุชัดเจน" ว่า การใช้แป้งทำให้เป็นมะเร็งรังไข่ แต่เพราะมีความเชื่อว่าพอใช้แป้งที่จุดซ่อนเร้นเยอะๆ แป้งจะผ่านช่องคลอดเข้าไป ผ่านปากมดลูก เข้าไปในมดลูก ปัก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มดลูก แล้วก็ไปถึงรังไข่ในที่สุด เลยทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่รังไข่และกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง ซึ่งก็คือ "ทฤษฎี" แต่ในทางปฏิบัติ มันไม่ได้เข้าป่ายๆ ขนาดนั้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม จากสถิติตลอด 10 ปีที่ผ่านมา อุบัติการณ์ของมะเร็งรังไข่ไม่ต่างจากเดิม สถิติคงที่ไม่เพิ่มหรือไม่ลดลงอย่างชัดเจน แต่อีกโรคที่ต้องตระหนักคือ "มะเร็งมดลูก" ที่เจอมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีสาเหตุคล้ายมะเร็งเต้านมคือมาจากอาหารการกินและความอ้วน</p> <p>แม้อุบัติการณ์จะไม่เพิ่มขึ้น แต่มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่ไม่มีวิธีคัดกรองที่ดี วิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ การตรวจภายใน ตรวจอัลตราซาวด์ช่องคลอด และตรวจค่ามะเร็งรังไข่ ทางที่ดีที่สุดคือ แนะนำให้รักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แข็งแรง ทุกครั้งที่ตรวจสุขภาพประจำปี ต้องรวมถึงการตรวจภายในด้วย</p>
ข่าวสด	<p>ผลกระทบภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สายชล พิมพ์เกาะ ผอ.รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปิดเผยว่า น้ำดิบในสระน้ำชุดที่เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของรพ.และใช้ในบ้านพักบุคลากรทางการแพทย์ แห่งขอต ได้ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากอปท.และกองทัพภาคที่ 2 ช่วยจัดส่งน้ำดิบ มีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงและซื้อน้ำสะอาดบรรจุในถังขนาด 5 ลิตร และขวดขนาด 750 มิลลิลิตร มาใช้ดื่มกินเฉลี่ยวันละ 1 พันบาท ส่วนการขุดบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำใต้ดินมาใช้ผลิตน้ำประปา มีปริมาณน้ำดิบค่อนข้างดี แต่มีตะกอนแร่ธาตุและค่าความนำไฟฟ้าเกินมาตรฐานจึงใช้ได้เฉพาะในห้องน้ำเท่านั้น</p>
ข่าวสด บ้านเมือง สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ไทยรัฐ แนวหน้า	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 2 เดือนแรกปีนี้ พบผู้ป่วยพุ่ง 2 เท่าของปี 58 โดยพบแล้ว 8,651 คน เสียชีวิต 1 คน กำจัดยุงทุกแห่งเข้มงวดตรวจรักษาผู้ป่วย และให้สจร.รณรงค์ให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน ร่วมกับมาตรการ 3 เก็บ</p> <p>-เสนอข่าว นางวันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. ระบุ 2 เดือน กทม.ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 2,227 ราย ผังธนาป่วยมากที่สุด และเตรียมพัฒนาแอปฯแจ้งเตือนไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว นำงานท.ออกพ่นยากำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคชิคา ที่มียุงลายเป็นพาหะ</p>
แนวหน้า ทวีช่อง3	<p>ไวรัสชิคา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการประชุมยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ มีการพูดถึงโรคติดต่อไวรัสชิคา เพื่อเตรียมเฝ้าระวัง รวมถึงป้องกันโรคในการบริจาคเลือด โดยผู้บริจาคจะต้องไม่มีอาการไข้หรือผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ตาแดง ปวดข้อ ปวดหัว อ่อนเพลีย ภายใน 4 สัปดาห์ก่อนบริจาคเลือด และต้องไม่มีประวัติเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาด ภายใน 4 สัปดาห์ก่อนบริจาคเลือด</p>
ทีวีช่อง 3	<p>โรคมัลลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ดูการป้องกันโรคมัลลาเรียที่ จ.ตาก และกล่าวว่า สธ.จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์กำจัดโรคไข้มาลาเรียระยะ 10 ปีขึ้นไป เริ่มจากปี 60 -69 โดยเน้นการกำจัดพาหะนำเชื้อมาลาเรีย ประกอบด้วย การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค เฝ้าระวังการค้นหาผู้ป่วย เฝ้าระวังควบคุมยุงพาหะ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายและการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง</p>
มติชน	<p>โฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว แพทย์สภาเตรียมเอาผิด พญ.อาภรณ์ ไชยเครื่อง ที่กล่าวในรายการตีนาผุ่ย เกี่ยวกับการทำตาสองชั้น โดยระบุชื่อสถานพยาบาลชัดเจนว่า At Medical Clinic ซึ่งมีการรับรองว่าทำแล้วสวยทุกคน เข้าข่ายโฆษณาเกินจริง ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพเวชกรรม จะประชุมคณะกรรมการแพทยสภาในวันที่ 2 มี.ค. 59</p> <p>-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม สบส. ระบุว่า ตามกฎหมายสถานพยาบาลที่ขออนุญาตถูกต้อง ไม่สามารถโฆษณาเกินจริงได้ ซึ่งกรณีนี้จะต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งว่าจะมีความผิดหรือไม่ ได้ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว</p>
มติชน	<p>อาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กล่าวว่า การดูแลเรื่องอาหารปลอดภัย สธ.มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กฎหมาย 2 ฉบับในการกำกับดูแล คือ 1.พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 และ 2.พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่เป็นปัญหาคือ กลุ่มร้านอาหารที่ขายในที่หรือทางสาธารณะ รวมไปถึงตลาดนัด ตลาดสดต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมากรมอนามัยใช้พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ ในการดูแล ซึ่งส่วนใหญ่จะขอความร่วมมือเป็นหลัก</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานเข้มข้นขึ้น ได้มีการตั้งอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด ภายใต้ พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และมีนพ.สสจ. เป็นเลขานุการ ทำหน้าที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ อย่างเต็มที่ มีการออกข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า แหล่งจำหน่ายอาหารต่างๆ ดำเนินการให้ถูกต้อง โดยมีผู้ตรวจราชการ สธ. ติดตามตรวจสอบการทำงาน</p> <p>และใช้ช่องทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจสอบคุณภาพอาหาร โดยในระดับจังหวัดจะมีรโมบาย มีชุดทดสอบการปนเปื้อนต่างๆ ส่วนกรมควบคุมโรค จะมีสำนักกระบาดวิทยาทำหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดโรค</p>
คมชัดลึก	<p>ยุทธศาสตร์ชาติ แก่เด็กพิการแต่กำเนิด</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิ์วร ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า สถาบันฯ ได้รับมอบหมายจากกรมการแพทย์ ให้ประสานหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากรอบการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนงานระดับประเทศ ในการป้องกันดูแลและรักษาทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด</p> <p>และวันที่ 3 มีนาคมนี้ ตรงกับวันเด็กพิการโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนและผู้กำหนดนโยบายได้ตระหนักว่า ความพิการแต่กำเนิดเป็นปัญหาที่รุนแรงเพราะอาจทำให้เด็กมีภาวะตั้งแต่พิการ และรุนแรงสุดถึงขั้นเสียชีวิต จึงต้องกระตุ้นให้ตระหนักใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ทำให้ประชาชนได้ตระหนักว่าปัญหาเด็กพิการแต่กำเนิดเป็นปัญหาที่รุนแรง 2.สนับสนุนให้มีการสำรวจข้อมูลความพิการในทารก เพื่อให้รู้ถึงปัญหา 3.สนับสนุนให้มีการป้องกัน และ 4.การให้การรักษาร่วมกับการทำวิจัย</p>
ไทยโพสต์	<p>คืบหน้าอาการน้องไอนิดถูกแทง 14 แผล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า อาการของน้องไอนิด มีไข้และมีภาวะปอดอักเสบ แพทย์เปลี่ยนยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ งดน้ำและอาหาร พร้อมทั้งการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ยังคงต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อเพิ่มขึ้น และเฝ้าสังเกตอัตราการหายใจ เพื่อวางแผนถอดสายระบายลมจากช่องเยื่อหุ้มปอด โดยในระยะนี้ยังงดเยี่ยมโดยเด็ดขาด โดยล่าสุด มีผู้มีจิตเมตตาบริจาคสมทบช่วยค่าแสบบาทแล้ว</p>
มติชน	<p>สถาบันประสาทฯ ช่วยน้องไอซ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยทีมแพทย์จากสถาบันประสาทวิทยา แถลงว่า แพทย์ตรวจพบน้องไอซ์มีคลื่นสมองซีกซ้ายผิดปกติ ได้ให้ยาควบคุมอาการชัก ชนิดที่ 2 และเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 1-2 ปี เพื่อดูว่า อาการชักจะกลับมาหรือไม่</p>
ทีวีช่อง สทท.	<p>สถานประกอบการปลอดโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย ภายใจเป็นสุข ว่า กรมฯ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ปลอดโรค ปลอดภัยฯ ภายใต้นโยบายลดโรค เพิ่มสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยทำงานมีสุขภาพดี มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 1,574 แห่ง และมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 307 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.5 ของจำนวนที่เข้าร่วมทั้งหมด</p>
ข่าวสด มติชน	<p>สถานการณ์การฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการฆ่าตัวตายสูงขึ้น แต่ความจริงสถิติการฆ่าตัวตายในภาพรวมยังไม่เปลี่ยนแปลง พบประชาชนอายุน้อยสุดที่ฆ่าตัวตายคือ 10 ขวบ กลุ่มอายุที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดคือ ตั้งแต่ 35-45 ปี เป็นกลุ่มวัยทำงานที่ต้องเผชิญปัญหาหลายสาเหตุ แนววิธีสังเกตคนใกล้ตัวหรือมีอาการป่วยทางร่างกาย หากมีอาการท้อแท้ เบื่อหน่าย หดหู่กำลังใจในการใช้ชีวิต ก่อนที่บุคคลใดจะฆ่าตัวตายนั้นพบว่า ร้อยละ 90 จะส่งสัญญาณบอกคนใกล้ตัวก่อนที่กำลังจะตัดสินใจฆ่าตัวตาย เช่น มีการพูดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ สั่งลา เริ่มหาอุปกรณ์ที่จะใช้ฆ่าตัวตาย เขียนจดหมายบอกคนใกล้ตัว คนที่มีอาการเหล่านี้ ควรเข้าไปพูดคุยให้คำปรึกษา ไม่ควรปล่อยให้อยู่ตามลำพัง โดยสามารถขอคำปรึกษาจากสายด่วนสุขภาพจิต เช่น 1667, 1323</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ M2F เดอะเนชั่น</p>	<p>-เสนอข่าว ข้อมูลกรมสุขภาพจิต ระบุการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในทั่วโลกกว่า 800,000 คนต่อปี หรือ 11.69 ต่อประชากรแสนคน คาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.5 ล้านคน ในปี 2563 โดยมีคนพยายามฆ่าตัวตายสูงกว่าคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ 20 เท่าตัว ซึ่งหากนับในแต่ละประเทศจะพบว่าประเทศไทยมีอัตราฆ่าตัวตายอยู่อันดับที่ 57 ของโลก โดยคนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายราว 4,000 รายต่อปี หรือกว่า 300 รายต่อเดือน อัตราเฉลี่ย 6 รายต่อประชากร 1 แสนคน</p> <p>ทั้งนี้ ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ในปีค.ศ.2012 รายงาน 10 อันดับประเทศที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุด ดังนี้ 1. กายอานา (Guyana 2. เกาหลีใต้ (Republic of Korea) 3. ศรีลังกา (Sri Lanka) 4. ลิทัวเนีย (Lithuania) 5. ซูรินาม(Suriname) 6. โมซัมบิก (Mozambique) 7. เนปาล (Nepal) 8. แทนซาเนีย (United Republic of Tanzania) 9. คาซัคสถาน (Kazakhstan) และ 10. บुरुнді (Burundi) 23.1 ต่อประชากรแสนคน โดยประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ อันดับที่ 57</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p>หน้ากากอนามัย</p> <p>-เสนอบทความ มีประเด็นเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ หลังเพชบุ๊กแฟนเพจแห่งหนึ่งลงภาพพร้อมถ้อยคำเสียดสีผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยว่า สวมเพื่อเป็นแฟชั่น รวมทั้งมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ตั้งแง่รังเกียจคนอื่น ซึ่งมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยการใช้หน้ากากอนามัยนอกจากจะช่วยป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกแล้ว หากตัวผู้สวมใส่ป่วย ยังช่วยป้องกันคนอื่นจากการไอหรือจามของตัวเองได้ และถือเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้ช่วยกันรักษาสุขภาพ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ พบว่า มีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ 64,597 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 128,000 คน คิดเป็นร้อยละ 50.45 ประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. นี้ นอกจากนี้ พม.ได้ร่วมกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) และกรมอนามัย ให้บริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับการให้ความรู้ การดูแลเด็กตามช่วงวัย เพื่อส่งให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการตั้งแต่เดือน มี.ค. เป็นต้นไป</p>
<p>มติชน เดลินิวส์</p>	<p>ยกฐานะศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นรพช.</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. กล่าวถึงกรณีที่มีการเร่งรัดให้ กทม.ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ว่า เรื่องนี้ต้องใช้เวลา เนื่องจากกทม.ไม่สามารถเพิ่มอัตรากำลังได้ และอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงพยาบาลครอบคลุม 4 มุมเมือง ที่เขตคลองสามวา เขตบางนา และเขตดอนเมือง พร้อมกับยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง เป็นซูเปอร์คลินิก ทั้งนี้ ความแออัดในโรงพยาบาลรัฐเป็นปัญหาทุกพื้นที่ เฉพาะพื้นที่กทม. มีสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนจำนวนมาก และร้อยละ 60 เลือกใช้บริการคลินิกที่เปิดนอกเวลาราชการและโรงพยาบาลเอกชน และมีอีกจำนวนหนึ่งเลือกดูแลตัวเองเบื้องต้น ด้วยการซื้อยากินเอง ดังนั้น สถิติการเข้ารับรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐอาจจะแตกต่างจากในต่างจังหวัด</p>
<p>ข่าวสด แนวหน้า</p>	<p>แก้อี...ขี้ฟุ้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า แก้อี...ขี้ฟุ้ง เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกบนแก้อี เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากและบุคคลทั่วไป</p> <p>ในปี 2560 มีเป้าหมายให้มีการขับเคลื่อนสู่ "จังหวัดลดโรค...เพิ่มสุข กับนวัตกรรมออกกำลังกาย แก้อี...ขี้ฟุ้ง" ดังนี้ 1.ขับเคลื่อนให้เกิด ชมรมแก้อี...ขี้ฟุ้ง อย่างน้อยโรงพยาบาลละ 1 ชมรม ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายแก้อี...ขี้ฟุ้ง อย่างน้อย 30 นาที/วัน 3 วัน/สัปดาห์ ร่วมกับการออกกำลังกายประเภทอื่น ๆ 2.ผลักดันให้โครงการลดโรค...เพิ่มสุข กับนวัตกรรมออกกำลังกาย แก้อี...ขี้ฟุ้ง ได้รับการบรรจุ ไว้ในยุทธศาสตร์ของจังหวัดและแผนชุมชน และมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 3.ณรงค์ประชาสัมพันธ์ออกกำลังกายแก้อี...ขี้ฟุ้ง อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ทั้งในระดับจังหวัดและพื้นที่ 4.ควบคุมแกนนำและผู้นำออกกำลังกาย แก้อี...ขี้ฟุ้ง ให้ได้คุณภาพตลอดไป 5.จัดให้มีการจัดการความรู้และประกวดผลงานจังหวัดที่มีร้อยละของ ชมรม แก้อี...ขี้ฟุ้ง มากที่สุด</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>แก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรพล แสงศักดิ์ ผู้ว่าฯ ราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี ได้สั่งการให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ เป็นศูนย์กลาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ในการขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยพิจารณาใช้สถานที่ของ อบต. เทศบาล นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ผู้แทน สสจ.ราชบุรีทำหนังสือแจ้งร้านขายยา ขอความร่วมมือเฝ้าระวังกรณีมีเด็ก เยาวชน ซึ้อยาแก้หวัด ยาแก้แพ้ หรือยาแก้ปวด จำนวนมาก เพื่อนำมาผสมเครื่องดื่ม ซึ่งขณะนี้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก
แนวหน้า	‘รพ.มหาสารคาม’ ทอดผ้าป่าช่วยผู้ป่วยนอนกรน -เสนอข่าว นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า รพ.ได้จัดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดขุนพรหมตำริ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อหารายได้เป็นทุนในการซื้อเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยนอนกรน ซึ่งขณะนี้ไม่เพียงพอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญสมทบทุนได้เงินทั้งสิ้น 275,380 บาท
มติชน	สสวท.ชวนทำหน้าที่ ‘ทูตสะเต็ม’ -เสนอข่าว น.ส.พรพรรณ ไวยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. เปิดเผยว่า สสวท.ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอาชีพด้านสะเต็ม เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนา แพทย์ เกษกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบิน โปรแกรมเมอร์ นักดาราศาสตร์ ฯลฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศทำหน้าที่เป็น “ทูตสะเต็ม” เพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน
M2F	จุกนมยางมีสารก่อมะเร็ง -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก พบว่า สาร MBT (Mercaptobenzothiazole) จากยาง เป็นสารก่อมะเร็งในระดับที่อันตรายอย่างยิ่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีสาร MBT มีตั้งแต่หัวจุกนมสำหรับดูดเล่นของเด็ก ถูมมือยาง ยางรถยนต์ จนถึงยางอนามัย เนื่องจากพบพนักงานโรงงานผลิตสินค้าที่มีสารดังกล่าวเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากที่สุด ขณะที่ผู้บริโภคมีความเสี่ยงน้อยกว่า
ไทยโพสต์	สารกัมมันตภาพรังสีในเม็กซิโกถูกปล้น -เสนอข่าว กระทรวงมหาดไทยเม็กซิโกประกาศเตือนใน 5 รัฐ หลังมีรายงานจากบริษัทในรัฐเกรตาโร ภาคกลางของประเทศ ว่า รถบรรทุกสารกัมมันตภาพรังสีอิริเดียม-192 โดนปล้น โดยสารดังกล่าวใช้ในการบันทึกภาพด้วยรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นของบริษัทในเมืองซานฮวน เดลริโอ เจ้าหน้าที่เตือนว่า สารนี้จะอันตรายอย่างมากถ้าไม่ได้มีการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ผู้ที่สัมผัสสารนี้เพียงระยะเวลาแค่ไม่กี่นาที อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง ผู้ใดพบสารนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที และอยู่ให้ห่างจากสารในรัศมี 30 เมตร